

Số: 0474/PTM-PTDN

Hà Nội, ngày 8.. tháng 4.. năm 2021

V/v: Tham dự chương trình “Quản trị Tài  
chính thực chiến”

**Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP**

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thách thức, biến động khó lường do dịch bệnh Covid 19, cùng với xu hướng chuyển dịch đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khiến cho các doanh nghiệp trong nước đang đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập với tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và các thành tựu công nghệ khác đòi hỏi công tác quản trị doanh nghiệp cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng ứng dụng các thành tựu mới nhất về quản trị và công nghệ.

Trong doanh nghiệp, tài chính được ví như dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ “cơ thể” và Quản trị tài chính doanh nghiệp chính là công việc đảm bảo quá trình “lưu thông” ấy được thông suốt, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, kiểm soát và giảm chi phí. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa có một cơ chế quản lý tài chính chuyên nghiệp. Nhằm giúp các chủ doanh nghiệp hiểu và biết tổ chức thực hiện nghiệp vụ quản lý tài chính - kế toán một cách đơn giản, hiệu quả nhất, quản trị dòng tiền và tối ưu hoá lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Công ty DDP Group tổ chức chương trình “Quản trị tài chính thực chiến - Năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp” với thông tin cụ thể như sau:

**Thời gian:** 02 ngày, ngày 06 - 07 tháng 05 năm 2021 (thứ Năm và thứ Sáu).

**Địa điểm:** Phòng Hoa Sen, Trung tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam.  
Tầng 6, tòa nhà VCCI tower, số 9 Đào Duy Anh - Hà Nội.

**Nội dung chi tiết:** Đề nghị xem Chương trình đính kèm thư mời này.

**Giảng viên:** Là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Tài chính ở Việt Nam và có kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực Quản trị tài chính Doanh nghiệp.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự chương trình. ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, PTDN.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
TỔNG THƯ KÝ  
BAN  
CHẤP HÀNH  
NGUYỄN QUANG VINH